



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
20 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนนิก, สำนักข่าวไทย, tnthailand, acnews, thestandard, thailandplus, businesstoday, thaiPBS, js100, innnews) สวท., ทวีช่อง 3, 5, NBT, TNN, Thaipbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. แลกความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ว่า รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาวัคซีนสำหรับคนไทยให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของประชากร หรือประมาณ 33 ล้านคน รวม 66 ล้านโดส โดยให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนได้เร็วที่สุด ซึ่งมีการดำเนินการ 3 แนวทาง คือ 1.การจองวัคซีนล่วงหน้าผ่านโครงการ Covax และการตกลงแบบทวิภาคี ได้มอบหมายให้สถาบันวัคซีนส่งหนังสือแสดงเจตนาารมณั้เข้าร่วมแล้ว ส่วนความร่วมมือแบบทวิภาคี กำลังเจรจากับผู้ทดลองวัคซีนในคนระยะที่ 3 ทั้งในเอเชียและยุโรป คาดว่าจะได้รับวัคซีนกลางปี 2564 2.การเจรจาขอความร่วมมือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต โดยได้ลงนามความร่วมมือระหว่าง สร. สยามไบโอไซเอนซ์ เอสซีจี แอสตราเซนเนกา และ ม.ออกซ์ฟอร์ด 3.การพัฒนาวัคซีนเองภายในประเทศ ซึ่งการวิจัยที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดและอยู่ระหว่างเตรียมการทดสอบในคนระยะที่ 1 ได้แก่ ชนิด mRNA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, ชนิด DNA ของ บ. ไบโอเนทเอเชีย จก. และชนิดที่ผลิตจากโปรตีนไบยาสูบ ของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

- ด้าน นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระบุว่า วัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยได้วางแผนการทดสอบในคนจนกว่าจะผ่านระยะที่ 1 และ 2 ให้เห็นผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน จากนั้นจะนำผลไปเทียบกับต่างประเทศ และให้ อย. ตรวจสอบว่าดีเทียบเท่ากับของต่างประเทศหรือไม่ ส่วนการทดสอบในคนระยะที่ 3 ของไทย อาจทำไม่ได้เนื่องจากต้องทดสอบในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างหนัก เบื้องต้นได้เจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่มีการระบาดเพื่อทำการทดสอบแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วันนี้อย่างไม่มีวัคซีนประเทศใดที่ผ่านการวิจัยในคนระยะที่ 3 แล้วได้ผล ส่วนประเทศรัสเซียหรือจีนที่มีการฉีดนั้นเป็นเงื่อนไขจำกัดเฉพาะประชากรบางกลุ่ม การวิจัยวัคซีนที่ก้าวหน้าที่สุดยังอยู่ในการวิจัยในคนระยะที่ 3 เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิผลป้องกันโรค ประเทศไทยไม่ได้ดำเนินการล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย) ช่อง 3, 5

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เผย ทราบว่ามีบริษัทรับเหมาก่อสร้างขออนุญาตนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานประมาณ 3 พันคน แต่จากการลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก พบว่ายังมีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในไทยอยู่แล้วกว่าหมื่นคน แต่ไม่ถูกจ้างงานต่อ หากใช้แรงงานเหล่านี้ซึ่งปลอดภัยโควิด บริษัทจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวแรงงาน จะให้สธ.ไปหาหรือปลัดแรงงานและนำเรื่องเข้าที่ประชุม ครม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. สั่งให้ร่วมกับตำรวจตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมชุมนุมให้มากที่สุด แต่หากเกิดเหตุรุนแรงจำเป็นต้องถอนจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย หลังจากนั้นให้ผู้ชุมนุมสังเกตอาการตัวเอง 14 วัน หากมีไข้ หรือมีโรคระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติว่าไปเข้าร่วมชุมนุม หากมีกลุ่มผู้ชุมนุมมีไข้หรือป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน 5-10 คน จะต้องสอบสวนโรคและอาจต้องตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, thebankokinsight, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, kapook, workpointtoday)

-ศบค. เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศ วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย เดินทางมาจากคูเวต, ตุรกี, ญี่ปุ่น, เกาหลีและบาห์เรน ผู้ป่วยสะสม 3,691 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 2,450 ราย และตรวจพบในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 744 ราย รักษาหายเพิ่ม 7 ราย รวมรักษาหาย 3,488 ราย ยังรักษาในรพ. 144 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-รายงานข่าวจาก ก.คมนาคม แจ้งว่า ตั้งแต่เดือน ต.ค. อนุญาตให้สายการบินต่างชาติ 10 แห่งทยอยเปิดให้บริการ ประกอบด้วย เอมิเรตส์, กатарแอร์เวย์, เอทิฮัด, คาเธ่ย์ แปซิฟิก, สิงคโปร์แอร์ไลน์, ลูฟต์ฮันซา, สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์, ออสเตรียนแอร์ไลน์, อีวีเอแอร์ และเคแอลเอ็ม นำชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ โดยต้องเป็นบุคคล 11 กลุ่ม ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และผ่านแนวทางการควบคุมโรคตามที่ สร.กำหนด โดยวันที่ 21 ต.ค. รมว.คมนาคม จะเดินทางไปมอบนโยบายและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อโควิด 19 ที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, ผู้จัดการ

ประเด็นข่าว

-ก.มหาดไทย สั่งการจังหวัดตามแนวชายแดนเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศ และให้บูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกแห่งที่จ้างแรงงานเมียนมา ให้ตรวจคัดกรองแรงงานทุกคนและสุ่มตรวจหาเชื้อ กรณีพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด และหากพบการจ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัด ก.การต่างประเทศ รับมอบหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้น จาก บ.เคอิจิโรโกกัทสึ จก. เพื่อส่งมอบให้รัฐบาลเมียนมา ในนามรัฐบาลไทย เพื่อช่วยเหลือในการรับมือสถานการณ์โควิด 19 และกล่าวว่า ได้ร่วมมือกับ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่ 1.จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-เมียนมา ระยะ 3 ปี สาขาสาธารณสุข และในกรอบอื่นๆ และ 2.จัดกิจกรรมการฝึกอบรมทางไกลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่เมียนมา และพัฒนาองค์ความรู้ในการรับมือกับโรคโควิด 19 นอกจากนี้ มีแผนจะให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบ Real Time เพื่อการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดอัตราการเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สำนักข่าวอิศรา

-สสส.และภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. รมรงค์ “ปลอดภัยไว้ก่อน โควิด 19 ยังไม่จบ” เชิญชวน 472 ตลาดในกทม. คงเข้มมาตรการใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มรภ.ภูเก็ต ส่งมอบตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ผลงานการประดิษฐ์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 ตู้ แก่สสจ.ภูเก็ต เพื่อมอบให้กับรพ.จังหวัด และรพ.สต.

ประเด็นผลกระทบ

1.สถานการณ์ใน อ.แม่สอด จ.ตาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์เดลินิวส์, ทวีช่อง 3, 5

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการคัดกรองผู้สัมผัสและการค้นหาเชิงรุกในชุมชนกว่า 4,900 คน ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก พบการติดเชื้อที่รายงานแล้วคือ 2 สามีภรรยา ลูกและหลานรวม 5 คน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคนอื่นผลการตรวจหาเชื้อรอบแรกเป็นลบ แต่จะมีการตรวจซ้ำอีกครั้งเนื่องจากอาจอยู่ในระยะฟักตัวของโรค และจะเฝ้าระวังจนครบ 14 วัน โดยบางรายอยู่ในสถานที่ที่กักกันที่รัฐกำหนดในพื้นที่แล้ว และคก.โรคติดต่อ จ.ตาก อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะต้องตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชนใดเพิ่มเติมหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

-นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รอง นพ.สสจ.ตาก กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ชาวเมียนมาที่เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน 5 คน รักษาตัวอยู่ในห้องแยกโรค รพ.แม่สอด ทั้งหมดไม่มีอาการ ขณะที่ผู้สัมผัสใกล้ชิด เช่น ผู้ที่ละหมาดติดกัน 4 ราย ผลการตรวจเชื้อเป็นลบ ส่วนผู้ร่วมละหมาดที่เหลือนี้อาจมีความเสี่ยงต่ำ ได้ให้กักตัวเองที่บ้านเพื่อเฝ้าระวังอาการ สำหรับการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ดำเนินการแล้ว 4 พันกว่าคน ผลเป็นลบ ภายในสัปดาห์นี้จะตรวจเชิงรุกเพิ่มในพื้นที่เสี่ยงที่เหลืออีก 6-7 จุด ประมาณ 5 พันคน โดยรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน และขยายการตรวจเพิ่มในกลุ่มเสี่ยงใน อ.อุ้มผาง พบพระ แม่ระมาด และท่าสองยาง อีก 3-4 พันคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์

-นพ.ศรายุทธ อุตตมาคงพงศ์ ผอ.สคร.ที่ 2 พิษณุโลก กล่าวว่า ตั้งแต่ 11 ต.ค. อ.แม่สอด ให้รถขนส่งสินค้าจากเมียนมาส่งสินค้าในจุด Safety Zone คันละ 1 คน มีรถขนส่งสินค้าของไทยพร้อมพนักงานขนส่งสินค้าคนไทย 2-3 คนรับช่วงถ่ายสินค้า ทั้งหมดอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 ชั่วโมง ระหว่างนั้นจะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อด้วย ขณะที่รถขนส่งสินค้าของไทยที่เข้าไปยังฝั่งเมียนมาก็จะทำแบบเดียวกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ว่าฯ ตากได้ให้ปิดด่านตั้งแต่ 18 ต.ค. เป็นเวลา 7 วัน โดยจะเปิดด่านอีกครั้งวันที่ 26 ต.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด โพสต์ข้อความว่า ทีมรพ.แม่สอด สสอ.แม่สอด สสจ.ตาก และสคร.ที่ 2 พิษณุโลก ติดตามผู้สัมผัสกับเด็กนักเรียน 26 คน นำตัวอย่างไปตรวจแล้วผลเป็นลบ และยังออกคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงตามชุมชนต่างๆ เพิ่มมากขึ้นทั้ง 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์บ้านเมือง

-นายแสงหล้า จันทร์ดี ผู้ใหญ่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ประสาน อสม. เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย พ่นยาฆ่าเชื้อตามอาคารเรียนและสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหัวฝาย หลังพบนักเรียนติดเชื้อ 1 คน และ อีก 1 คน กำลังเรียนหนังสือในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.แม่สอด ซึ่งอยู่ในครอบครัวผู้ติดเชื้อชาวเมียนมา 5 คน โดยคก.โรคติดต่อ จ.ตาก ประกาศปิดโรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv.

-เทศบาลนครแม่สอด แดลงมาตรการป้องกันโควิด 19 เน้นดูแลเด็กนักเรียนทั้งในและนอกสังกัด 20,000 คน ขอให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เตรียมขยายการตรวจคัดกรองในชุมชนต่างๆ 22-23 ต.ค.

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-จนท.จับชาวเมียนมา 3 คน ลักลอบเข้าประเทศ ให้การเบื้องต้นว่าข้ามแนวชายแดนช่วงกลางคืนและว่าจ้างคนขับรถสามล้อให้ขับไปส่งในตัวเมืองแม่สอด โดยมีแผนจะเดินทางไปกรุงเทพฯ จนท.คุมตัวทั้งหมดไปตรวจคัดกรองโควิด-19 และดำเนินคดี

2.การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่า วันที่ 20 ต.ค. จะมีชาวจีนกลุ่มแรกจากเซี่ยงไฮ้เข้ามา 41 คน ลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และการกักตัว 14 วัน จากนั้นกลุ่มที่ 2 จากกวางโจวจะเข้ามาวันที่ 26 ต.ค. ประมาณ 100 คน ลงที่สุวรรณภูมิเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพลสัปดาห์ว่า การติดเชื้อทั่วโลกเกิน 40 ล้านคนแล้ว เสียชีวิตกว่า 1.1 ล้านคน คาดว่าจะเกิน 50 ล้านคน ภายในเดือน พ.ย.นี้ โดยจำนวนผู้ป่วยเพิ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆ หากจะป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำในไทย ต้องเลื่อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่หากรับจะเกิดผลกระทบกว้าง การฟื้นฟูเศรษฐกิจจะยากลำบาก

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ผจก.ออนไลน์, สำนักข่าวอิสรา, thebangkokinsight, xinhua thai)

-**เมียนมา** ผู้ติดเชื้อใหม่ 1,927 ราย ผู้ป่วยสะสม 36,025 ราย รักษาหายแล้ว 17,076 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 42 ราย รวมเสียชีวิต 880 ราย
-**ออสเตรเลีย** ผู้ติดเชื้อรายวันในรัฐวิกตอเรียลดลงเหลือเลขตัวเดียวในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ขณะที่ รมว.ต่างประเทศออสเตรเลีย ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เบื้องต้นยังไม่แสดงอาการป่วยแต่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว ซึ่งมีการตั้งสมมติฐานว่าอาจเชื่อมโยงไปถึงการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรป ที่ลักเซมเบิร์ก

-**อิสราเอล** ประกาศผ่อนคลามาตรการล็อกดาวน์ หลังมีมาตรการเข้มงวดมาแล้ว 1 เดือน และจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง
-**ฟิลิปปินส์** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,369 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 356,618 ราย
-**อิตาลี** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,705 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 126,237 ราย
-**ญี่ปุ่น** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 431 ราย ในจำนวนนี้ 132 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียว และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย
-**เกาหลีใต้** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 91 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย
-**มาเลเซีย** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 869 คน เป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ 25 ม.ค. ผู้ป่วยสะสมรวม 19,627 ราย เสียชีวิต 180 ราย
-**สหรัฐฯ** รัฐนิวยอร์ก ออกคำสั่งให้ยกเลิกงานฉลองมงคลสมรสของบ่าว-สาวคู่หนึ่ง ซึ่งจะมีแขกมาร่วมงานกว่า 10,000 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

-**จีน** คณะกรรมการสุขภาพจีน เปิดเผยผลสอบสวนเบื้องต้นเหตุแพร่ระบาดที่เมืองชิงเต่า พบต้นตอมาจากพนักงานดูแลสินค้าทำเรือ 2 คน แต่ไม่ยืนยันว่าติดเชื้อจากไวรัสที่ปนเปื้อนมากับพัสดุสินค้าอาหารทะเลนำเข้าหรือไม่

-**เบลเยียม** เริ่มบังคับใช้มาตรการปิดร้านอาหารและผับบาร์ทั่วประเทศ 4 สัปดาห์ รวมทั้งประกาศเคอร์ฟิวระหว่าง 24.00-05.00 น. และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา 20.00 น.

-**สวีเดน** บังคับให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะในอาคารปิด และห้ามรวมกลุ่มมากกว่า 15 คน
-**สาธารณรัฐเช็ก** แถลงว่าจะรออีก 2 สัปดาห์ก่อนพิจารณาว่าจะใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือไม่ เนื่องจากตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจากหลักพันเป็นหลักหมื่นต่อวัน

-**ลาว** ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้ประชาชนแล้ว 60,565 ครั้ง ตั้งแต่เดือนม.ค. ในจำนวนนี้มีผลตรวจเป็นบวก 23 ราย
-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 324,927 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 40,278,207 ราย อาการรุนแรง 71,995 ราย รักษาหาย 30,112,204 ราย เสียชีวิต 1,118,321 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ 8,387,799 ราย เป็นรายใหม่ 44,941 ราย อินเดีย 7,548,238 ราย เป็นรายใหม่ 55,511 ราย บราซิล 5,235,344 ราย เป็นรายใหม่ 10,982 ราย รัสเซีย 1,399,334 ราย เป็นรายใหม่ 15,099 ราย อาร์เจนตินา 989,680 ราย เป็นรายใหม่ 10,561 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับ 144 ของโลก

ไม่ห้ามบุคลากรแสดงความเห็นทางการเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, สยามรัฐ, มติชนออนไลน์, สำนักข่าวไทย, บางกอกบิซนิวส์, thaipbs)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีมีอบกตดันให้พรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล ว่า เหตุการณ์ความขัดแย้งต่างๆ ทุกคนในรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหา ส่วนกรณีพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ประธานชมรมแพทย์ชนบท โพลสัปดาห์ว่า จะโดนย้ายเพราะแสดงความเห็นทางการเมือง ยืนยันว่าการแสดงความเห็นทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพที่สามารถทำได้ ทั้งนี้เชื่อว่าบุคลากรการแพทย์จะไม่เอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องกับการรักษา เพราะฉะนั้นจะไม่ห้ามบุคลากรการแพทย์แสดงความเห็นทางการเมือง ส่วนการย้ายจะอยู่บนฐานความเหมาะสมของประสิทธิภาพผลงาน

ประเด็นข่าว

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า จะทำหนังสือขอให้ข้าราชการระดับกระทรวงในการแสดงความเห็นทางการเมืองในฐานะข้าราชการ ทั้งนี้สามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้แต่ไม่ควรใช้ชื่อต้นสังกัด เพราะเท่ากับเป็นการใช้ตำแหน่งข้าราชการ ส่วนกรณีรพ.มงกุฎวัฒนะไม่รับรักษาผู้ป่วยที่เห็นต่าง โดยหลักการรพ.มีหน้าที่รักษาพยาบาล โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินหากไม่ให้การรักษาก็มีความผิดตามกฎหมาย

สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ

-นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธาน อปสข. กทม. กล่าวถึงการประชุมให้ข้อเสนอแนะการจัดการใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพ กทม. ว่า เพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีสิทธิบัตรทองใน กทม. 1.8 ล้านคน ที่ยังไม่มีหน่วยบริการประจำรองรับ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกแบบระบบบริการรูปแบบใหม่ ดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองกลุ่มที่ยังเป็นสิทธิว่าง และจัดบริการให้ผู้มีสิทธิบัตรทองในเขต กทม. เข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในทุกระดับ มีรูปแบบเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบริการ โดยระดับปฐมภูมิเป็นเครือข่ายบริการภายในเขต มีศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เป็นหน่วยบริการแม่ข่าย มี รพ.และคลินิกที่จัดบริการปฐมภูมิเป็นหน่วยบริการเครือข่าย ส่วนการส่งต่อระดับทุติยภูมิและตติยภูมิจะแบ่งรพ.รับส่งต่อตามเขตพื้นที่ 6 กลุ่ม ได้แก่ เขตกรุงเทพเหนือ เขตกรุงเทพใต้ เขตกรุงเทพกลาง เขตกรุงเทพตะวันออก เขตกรุงธนใต้ และเขตกรุงธนเหนือ ขณะที่ สปสช. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบต่างๆ มากขึ้น

วิธีรับฟังข่าวสารไม่ให้เครียด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, thaiquote, mcot, thaipbs

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุ สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้มีการแตกต่างในความคิด ความเชื่อ และการแสดงออกในแต่ละบุคคล รวมถึงมีการถกเถียงและใช้ถ้อยคำรุนแรงในสื่อสังคมออนไลน์ อาจทำให้ประชาชนต้องเผชิญความเครียดมากขึ้นจากการรับฟังข่าวสาร จึงควรรับข่าวสารในปริมาณที่เหมาะสม หมั่นสำรวจตนเอง รับฟังและเปิดใจ ควบคุมการทำการกิจวัตรประจำวันเป็นปกติ จะสามารถลดความเสี่ยงทางการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ดีที่สุด

กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ (innnews, nationtv)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนเกิดได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ ซึ่งคุณภาพกระดูกในผู้สูงอายุมีกลดน้อยลงตามอายุที่มากขึ้น และหากเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลให้เกิดกระดูกหักในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ควรตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกทุกปีเพื่อป้องกันกระดูกหลุดตัว เสริมความแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย กินอาหารที่มีแคลเซียม ได้แก่ นม ถั่ว ปลาหรือสัตว์น้ำขนาดเล็ก และผักสีเขียวเข้ม

ข้อเท็จจริงชาเย็นเปลี่ยนสภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, newtv, bangkokinsight, thailandplus)

-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เผย ผลิตภัณฑ์ชาเย็นที่ขายตามร้านค้าทั่วไปหรือตลาดนัด จะมีน้ำ น้ำตาล และนมเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเมื่อเจอความร้อนของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค โดยเครื่องดื่มชาไทยที่ไม่ได้บรรจุในภาชนะปิดสนิท ไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของ ออย. ผู้บริโภคจึงควรเลือกซื้อจากร้านที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ หากผลิตภัณฑ์มีลักษณะผิดปกติไม่ควรบริโภค กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ชาปรุงสำเร็จที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท ภาชนะต้องสะอาด ไม่บูบ แดง หรือฉีกขาด มีเลขสารบบอาหาร มีการแสดงฉลาก และหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บรักษาในตู้แช่เย็น ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิของตู้แช่เย็นตลอดเวลา

การดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ร่วมชุมนุม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmainews, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย เผย หลายพื้นที่มีฝนตกหนักและต่อเนื่อง ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมชุมนุม ทั้งวัยทำงาน ผู้สูงอายุ เด็กวัยเรียน และเยาวชน ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ อาจป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่าย แนะนำพกร่ม เสื้อกันฝน กลับถึงบ้านรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำชำระร่างกาย ดื่มน้ำให้เพียงพอ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนี้ ควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น พกหน้ากากไว้เปลี่ยนกรณีเปียกชื้น หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ควรไปพบแพทย์ และงดเข้าร่วมกิจกรรมเพราะอาจจะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

เตือนอันตรายใช้คอนแทกต์เลนส์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันคอนแทกต์เลนส์มีหลายสีสัน กลุ่มที่นิยมจึงแลกกันใช้ในหมู่เพื่อน หรือซื้อคอนแทกต์เลนส์มือสองทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำ เนื่องจากคอนแทกต์เลนส์เป็นของใช้เฉพาะตัว ไม่ควรใช้ปะปนกับคนอื่นเพราะเสี่ยงกระเจตาเป็นผลถลอก เกิดการอักเสบของกระจกตาและเยื่อเมือก หากจำเป็นต้องใช้ควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อให้ได้คอนแทกต์เลนส์ที่เหมาะสมกับดวงตา และได้รับคำแนะนำในการใช้และการดูแลรักษาที่ถูกต้อง และหากมีอาการผิดปกติจากการใช้คอนแทกต์เลนส์ควรรีบพบจักษุแพทย์ทันที

มะเร็งหลังโพรงจมูก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

ประเด็นข่าว

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งหลังโพรงจมูก คือ ก้อนเนื้อผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณหลังโพรงจมูก อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค แต่อาจมีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น พันธุกรรม การติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr Virus (EBV) การรับประทานอาหารที่มีสารไนโตรซามีน และการสัมผัสสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

-นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า มะเร็งหลังโพรงจมูกอาจไม่แสดงอาการในระยะแรก อาจพบอาการเมื่อมะเร็งเจริญเติบโตไปรอบๆ หรือมีขนาดใหญ่จนปิดกั้นโพรงจมูกไปมากแล้ว อาการทั่วไปที่พบบ่อย คือ คัดจมูก น้ำมูกไหลข้างเดียว และมีอาการอื่นแตกต่างกันในคนไข้แต่ละราย เช่น มีเลือดกำเดาไหล หูอื้อ ซา ปวดบวมบริเวณใบหน้า ปวดศีรษะ และมีก้อนนูนบริเวณต้นคอ คอ ใต้คาง เป็นต้น หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว การรักษา มี 3 วิธี ได้แก่ 1.ผ่าตัด 2.ฉายแสง 3.ให้ยาเคมี ส่วนการป้องกัน เบื้องต้นควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ หรือหลีกเลี่ยงการรับควันบุหรี่ สวมเครื่องป้องกันขณะปฏิบัติงานในโรงงานที่มีสารก่อมะเร็ง และสังเกตตัวเองอยู่เสมอ

ข่าวปลอมใส่ยาคุมในแชมพูเร่งผมยาว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, nationtv

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงคลิปการนำยาคุมบดใส่แชมพูช่วยเร่งผมยาว แก้มผมร่วง ว่า เป็นการใช้ยาผิดวิธี อย่างหลงเชื่อและอย่าแชร์ต่อ ยาเม็ดคุมกำเนิดจะออกฤทธิ์โดยดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหาร ไม่สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้ และยังไม่มีการศึกษาว่ายาเม็ดคุมกำเนิดมาผสมกับแชมพูสระผมจะสามารถเร่งผมยาวหรือแก้มผมร่วงได้ การมีผมหลุดร่วงมากกว่าปกติอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ควรไปพบแพทย์ ส่วนการดูแลเส้นผมทำได้โดยรักษาสุขภาพ กินอาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีน วิตามินบี ธาตุเหล็ก สังกะสี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่เครียด และเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ผมเสีย

อุทกภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานครกิจ

-กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานว่า จากอิทธิพลพายุระดับ 2 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่ 7 ต.ค. 2563 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย 28 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสาคร กาญจนบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล และสงขลา

ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว

-เตือนงดแชร์ข่าวปลอม อ้างว่า รพ.พุทธชินราชฯ มีคนไข้ covid-19 มาอน admit 2 คนแล้ว คนไข้นัดประจำ ผอ.ให้เลื่อนนัดอย่างน้อย 6 เดือน และส่งยาให้ทางไปรษณีย์ เนื่องจาก รพ.ต้องรับเคส covid-19 จากทุกจังหวัดในเขตฯ 2

บุหรีไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า พืชกระท่อม ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรม. ให้ถอนออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่มีกรอบในการควบคุมเพื่อใช้ทางการแพทย์ ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงพืชกระท่อม และไม่ให้มีการนำพืชกระท่อมไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ แต่ยังมีเรื่องบุหรีไฟฟ้า ที่เป็นสิ่งเสพติดที่มีความปลอดภัยมากกว่าบุหรี หลายประเทศจึงไม่ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์บุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมาย ดังนั้น ในประเทศไทย สธ. และก.พาณิชย์ น่าจะพิจารณามาตรการควบคุมที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการศึกษาผลวิจัยเกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้าและตัวอย่างการควบคุมของต่างประเทศอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับที่แนวทางของกัญชาและ พืชกระท่อม

ข่าวปลอมใช้ผงถ่านคาร์บอนขัดฟันขาว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย ประเด็นใช้ผงถ่านคาร์บอนขัดฟันทำให้ฟันขาว ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ควรนำผงถ่านมาขัดฟัน เพราะผงถ่านคาร์บอนมีขนาด 0.1-0.25 มม. ซึ่งใหญ่กว่าผงขัดในยาสีฟันกว่า 100 เท่า การขัดฟันด้วยวัสดุหยาบทุกชนิดจะทำให้ผิวเคลือบฟันสึก มีอาการเสียวฟัน อาจทะลุโพรงประสาทฟัน ทำให้เชื้อโรคเข้าไปทำลายเส้นประสาทในฟัน เกิดฟันตาย เป็นหนองที่ปลายรากฟัน และเมื่อใช้ไปนานๆ ลึนอาจเป็นสีดำ

จับเนื้อวัวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-เสนอข่าว กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ตำรวจ ปคบ. และเจ้าหน้าที่ ออย. ลงพื้นที่ย่านคลองสามวา กทม. หลังได้รับการร้องเรียนว่าพบการลักลอบนำเนื้อสุกรปลอมแปลงให้เหมือนเนื้อวัวส่งขายร้านชาบู ร้านค้าเนื้อวัวและร้านอาหารอีสานทั่วประเทศ พบคนงานกำลังตัดแต่งเนื้อสัตว์ จึงอายัดและเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ 8 รายการ ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาฯ เบื้องต้นพบมีเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่เป็นอันตราย และตรวจสอบดีเอ็นเอสุกร 4 รายการ ได้แก่ ลีนเค็ม, สเต็กเนื้อ, เนื้อสันคอ และเนื้อสันคอวัว พร้อมทั้งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย